
 
 

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันจันทร์ที ่3 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล      ตำแหน่ง 
1. นางปารณีย์  ลมกิ่ง   สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางพัชรีย์  นาคเอ่ียม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายพีระเดช  เดชศราเดโช  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
4. นายพรเทพ    แก้วประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
5. นางสาวปสุตา  ภูสอดสี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
6. นายธวัตร ์      กุ้งทุ่ม   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
7. นางสาวดวงใจ พวงจำปา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
8. นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
9. นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
10. นางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
11. นางสาวสมบูรณ์ ขันแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
12. นางสายพิณ  จันทร์เลี่ยม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
13. นางสาวทาริกา ช้างโฉม   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
15. นางสาวชลิดา อ่อนละมุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
16. นางสาวปวริศา กิจหัตถพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวพัทธนันท์ ประคอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นายวัชรทัต   วรัญชิตชลิดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19. นางอภิชญา   นันทสิงห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
20. นายพิสิษฐ์  อุดมวงค์ยนต์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21. นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22. นางสาวเมธานุช เมฆานุวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23. นางสาวปณิตา คงแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
24. นายธนรัตน ์ แก้วสง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. นายธวชัชัย  ทองดีนอก  พนักงานพิมพ์ดีด ส.4  
26. นายสมคิด  ทับจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2 
27. นายวุฒิชัย         ชอบธรรม  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2 
28. นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสดิ์  นิติกร  
29. นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง   นักวิชาการสหกรณ์      
30. นายวิสุทธิ ์  สุวรรณ   นักวิชาการสหกรณ์  
31. นางสาวกาญจนา คาดีวี   นักวิชาการสหกรณ์  
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32. นางสาวสุกานดา นาคเกิด   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
33. นางสาวสุชาดา เงินวิลัย   นักจัดการงานทั่วไป  
34. นายธีระ   สรรหพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
35. นางสาวสิริพร เกิดทอง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
36. นางสาวเมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
37. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
38. นางสาวดารัณ ร่วมเปรม  เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นายนพรัตน์           อยูป่ระยูร  เจ้าพนักงานธุรการ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอัญชลี ภูมิไชยา   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ติดอบรม 
2. นางสาวพัฐญกานต์ ขันดี   นิติกรปฏิบัติการ    ลาป่วย 
3. นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์   ลาป่วย  
4. นางสาวรัชกมล แป้นเหมือน  นักวิชาการสหกรณ์   ลาป่วย 
5. นางสาวนรินทร์ดา สุระเกษ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อประธานกล่าว      
เปิดประชุมแล้วได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
    1.1 จากการเข้าร่วมตรวจประเมินในพื้นที ่ของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ
เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 ที่สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดกาญจนบุรี/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พบว่าสำนักงานของจังหวัดที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้น          
มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมต่อการทำงาน จึงขอความร่วมมือจากทุกคนให้ร่วมกันพัฒนา
สำนักงานของพวกเราให้สะอาด และเป็นระเบียบด้วย สิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือเป็นของใช้ส่วนตัว ก็ขอให้จัดเก็บ
ให้เรียบร้อยมิดชิด และสิ ่งที ่สำคัญการอยู่ร่วมกัน ต้องเกรงใจซึ ่งกันและกัน การพูดคุยอย่าส่งเสียงดัง        
เพราะเป็นการรบกวนการทำงานของเพื่อนร่วมงาน สำหรับป้ายโครงสร้าง บุคลากร สำนักงาน การจัดทำ     
สันแฟ้มงาน หรืออื่น ๆ ที่ยังจัดทำไม่เรียบร้อย ขอให้จัดทำกว่าจะถึงการประเมินปีหน้าก็คงจะดีขึ้นตามลำดับ 
รวมถึงการจัดเก็บเอกสารในระบบคลาวด์ เจ้าหน้าที่ที่เก่งเรื่องระบบไอที ให้ลองเข้าไปศึกษา หรืออาจจะรวม
เป็นทีมช่วยกันทำได้ 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ  
                     2. ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแล สถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

    1.2 แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ 1 ราย นายธนรัตน์  แก้วสง นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 

มติที่ประชุม ยินดีต้อนรับน้องใหม่ ถ้ามีเรื ่องใดให้พี่ๆ เพื่อนๆ แนะนำ ก็ขอให้แจ้งได้ หรือพี่ๆ เพื่อนๆ 
อยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ก็ขอให้แนะนำน้องบ้าง เนื่องจากเป็นน้องใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์
งานด้านนี้มาก่อน   
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ระเบียบวาระที ่  2 เร ื ่องร ับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ ้างประจำ พนักงานราชการ                 
ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566   

                นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนรายงาน
การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์
และไลน์กลุ ่มของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที่  19 มิถุนายน 2566     
เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม  ทั ้งนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึง เสนอที ่ประชุมเพื ่อร ับรองรายงาน             
การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ครั้งที ่9/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที ่9/2566 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2566    
              3.1 การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                    นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  รายงานว่าในเดือน
มิถุนายน 2566 ไม่มีการออกคำสั่งเพ่ิมเติมในประเด็นการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  
แต่มีในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการของ     
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำคำชี้แจง     
ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
                  นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่ากรณีมีเรื ่องร้องเรียนไปที่           
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเราจำเป็นต้องจัดส่งข้อมูล ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการโดยเร็วด้วย 
รวมทั้งกรณีมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ในเบื้องต้นได้เคยกำชับไว้แล้วว่า จำเป็นจะต้องตอบผู้ร้องก่อน แต่ยังพบว่า             
ในหลายๆเรื่องที่ผ่านมา หลังๆ พวกเราจะเพิกเฉยในเรื่องนี้ไม่ได้ตอบผู้ร้องไป ซึ่งการตอบผู้ร้องมีแบบฟอร์มอยู่
แล้ว และใช้ระยะเวลาไม่นาน จึงขอให้แจ้งให้ผู ้ร้องทราบก่อนว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และจะ
รายงานเพิ่มเติม   

มติที่ประชุม มอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ตอบเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นโดยเร็ว 

              3.2 เรื่องร้องเรียน/เรื่องหารือ  
           เรื ่องร้องเรียนยกมา 26 เรื ่อง มีเรื ่องร้องเรียนที ่เข้ามาระหว่างเดือน 17 เรื ่อง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 เรื่อง รวมมีเรื่องร้องเรียนสะสม 67 เรื่อง  

                     นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่าจากที่สั ่งการให้รายงาน          
กรณเีรื่องร้องเรียนทีร่ับมาตั้งแต่ปี 2565  แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าทำไมถึงล่าช้า เพราะถ้าติดปัญหาอะไร
ทำไมไม่บันทึกรายงาน ขอให้ผู ้ร ับผิดชอบรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  ดังนั ้น จากกรณีนี ้จึงขอให้
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กำกับ ดูแล ติดตาม กรณีมีเรื่องงานที่ค้างนานและยังไม่ได้
รายงานหรือยังเก็บไว้  ในส่วนของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ถือเป็น
เรื่องสำคัญที่สหกรณ์จะต้องนำไปถือใช้ ถือปฏิบัติ ขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กำกับ ดูแล 
ลูกน้อง ในกลุ่มฯ กรณีมีเรื่องท่ียังค้างนาน 

มติที่ประชุม มอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการล่าช้า 
และสั่งการให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กำกับ ดูแล ลูกน้องในกลุ่มฯ กรณีมีเรื่องงานที่
ค้างนานและยังไม่ได้รายงานหรือยังเก็บไว้ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 
             4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

                  นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้  
         4.1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป้าหมายของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 79 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 74.57 ต่ำกว่า
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 4.43 เบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื ่องจากกรมฯ ได้โอนจัดสรร        
เงินงบประมาณงวดสุดท้ายมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รายละเอียดดังนี้  

รายการ ตามแผนกรมฯ ได้รับจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบดำเนนิงาน 2,515,032.00 2,455,232.00 1,623,006.74 832,225.26 66.10 
งบบุคลากร 4,247,400.00 4,247,400.00 3,120,652.01 1,126,747.99 73.47 
งบลงทุน 1,009,100.00 1,002,200.00 1,002,200.00 0.00 100.00 
รวมทั้งสิ้น 7,771,532.00 7,704,832.00 5,745,858.75 1,958,973.25 74.57 

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
แผนงานพื้นฐานด้านความสามารถในการแข่งขัน 

ประเภทรายจ่าย ได้รับจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ค่าซ่อมแซม/บำรุงรถยนต ์ 40,500.00 6,285.00 34,215.00 15.52 
   งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
กจส. 7,710.00 1,525.77 6,184.23 19.79 
กพส. 11,565.00 5,001.02 6,563.98 43.24 
กบส. 11,565.00 5,329.21 6,235.79 46.08 
กตส. 6,425.00 0.00 6,425.00 0.00 
     งานกำกบั ดูแล ตรวจสอบ 
ตรวจการตามคำสัง่นายทะเบียน 43,318.00 6,535.38 36,782.62 15.09 
การแก้ไขข้อบกพร่อง 7,700.00 240.00 7,460.00 3.12 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเภทรายจ่าย ได้รับจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ 6,300.00 0.00 6,300.00 0.00 

หมายเหตุ:  มีแผนดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และได้รับโอนเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 

              จากข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่างานส่งเสริมสหกรณ์จัดส่งเอกสารปัจจุบันถึง
เดือนเมษายน 2566 แต่ยังคงเหลือระยะเวลาดำเนินการอีก 5 เดือน เงินงบประมาณคงไม่เพียงพอ ดังนั้น 
เอกสารต่างควรชะลอการเบิกไว้ก่อน เพื่อวางแผนการจ่ายที่จำเป็นจริง ๆ ส่วนการเบิกในส่วนของกลุ่มงาน
วิชาการ จะอยู่ในงบอำนวยการก็ยังสามารถขับเคลื่อนไปได้บ้าง เพราะในส่ วนของโครงการแต่ละกลุ่มงานฯ             
ก็จะเบิกเงินตามโครงการอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ 
           4.1.2 สรุปผลการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดทางระบบและเอกสารของกลุ่มงาน/
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
           การรายงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

มติที่ประชุม รับทราบ          
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           4.1.3 ต ิดตามผลการปฏ ิบ ัต ิงานตามกรอบการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน      
ประจำปี พ.ศ. 2566  
           ประเด็นตัวชี้วัดที่ผลสำเร็จยังไม่ครบถ้วนตามกรอบเวลาของกองแผนงาน  สรุปได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ประเด็นที่ 1.1  ผลสำเร็จของการแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีดังนี ้
 1) จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน (ปีบัญชี 1 เม.ย. 65- 31 มี.ค. 66) 
แผน 159 แห่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 จัดเก็บข้อมูลได้ 154 แห่ง เลิกสหกรณ์ระหว่างปี 4 แห่ง  
 2) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน 150 วัน (ปีบัญชี 1 เม.ย. 65- 31 มี.ค. 66)  
สหกรณ์ แผน 159 แห่ง ผลการดำเนินงาน 142 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกร แผน 2 แห่ง จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน 1 แห่ง อีก 1 แห่ง ยังไม่ถึงวันประชุมใหญ่ 
 3) ผลสำเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานรายข้อ 
สหกรณ์ (ข้อ 1 – 7)   แผน 156  แห่ง  ผลการดำเนินงาน 113  แห่ง   
กลุ่มเกษตรกร (ข้อ 1 – 5)  แผน 2 แห่ง    ผลการดำเนินงาน 1      แห่ง   
 4) ผลสำเร ็จของการส ่งเสริมสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรก ิจเพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 1              
แผนส ่ ง เสร ิมสหกรณ ์ให ้ม ีปร ิมาณธ ุรก ิจ สหกรณ์  27 ,644,366,650.33 บาท ผลการดำเน ินงาน 
23,972,556,989.85 บาท  
แผนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจ 686,295.00 บาท ผลการดำเนินงาน 428,055 บาท  
 5) ผลสำเร ็จของการส ่งเสร ิมสหกรณ์และกล ุ ่มเกษตรกรให ้มี กำไรหร ือขาดทุนสะสมลดลง           
(ย้อนหลังปี 2564 - 2566)   
ผลกำไรของแต่ละสหกรณ์จากงบผู้สอบบัญชี ณ 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66 แผน 159 แห่ง ผลการดำเนินงาน 126 แห่ง 
ผลกำไรของแต่ละกลุ่มเกษตรกรจากงบผู้สอบบัญชี ณ 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66 แผน 2 แห่ง มีกำไร 1 แห่ง 
ขาดทุน 1 แห่ง  สหกรณ์ท่ีมีผลขาดทุนสะสม แผน 3 แห่ง ขาดทุนสะสมลดลง 1 แห่ง    

มติที่ประชุม มอบฝ่ายบริหารทั ่วไป ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลควรจะสรุปเป็นหน้ากระดาษเดียว         
(One Page) รวมถึงการนำเสนอ PowerPoint ขอให้นำเสนอเป็นเรื ่อง ๆ ไป และปรับรูปแบบให้สวยงาม      
เป็นเทมเพลตเดียวกันทุกกลุ่มฯ 

             4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    
                  นายพรเทพ  แก้วประเสร ิฐ ผ ู ้อำนวยการกลุ ่มจ ัดต ั ้งและส่งเสร ิมสหกรณ์       

รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการปฏิบัติงานสรุปไดด้ังนี้ 

         4.2.1 การจัดเก็บทะเบียนหุ้นและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
           สหกรณ์ที ่ต้องรายงานทะเบียนหุ้นและสมาชิก จำนวน 143 แห่ง ได้รับ
รายงาน 127 แห่ง ยังคงค้าง 16 แห่ง  
ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 9 แห่ง  
1)  สหกรณ์เคหสถานแสงทิพย์ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการให้แล้ว 
2)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลัดหลวง จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ประสานสหกรณ์แล้ว ส่งได้ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2566 
3)  สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า นัดกับทางประธานสหกรณ์แล้ว ซึ่งจะนำ
น้อง ๆ เข้าไปดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2566  
4)  สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ปิดบัญชีค้างนาน กำลังทยอยดำเนินการ 
5)  สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ติดตามกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว 
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6)  สหกรณ์บริการผู้ค้าสุกรชำแหละ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ติดตามกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว 
7)  สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์สตีล จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า สหกรณ์เปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่ 
แจ้งให้สหกรณ์ทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตามสหกรณ์อีกครั้งนึง 
8)  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทรน (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ติดตามกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว  
9)  สหกรณ์บริการเดินรถพระประแดง-เจดีย์ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ขาดข้อมูลวันที่เข้าเป็นสมาชิก 

            เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า สหกรณ์ ทั้ง 8 แห่ง ส่งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 
ยกเว้น สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ปิดบัญชีค้างนาน กำลังทยอย
ดำเนินการ 

มติที่ประชุม  มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามและจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    

ปีบัญชี 31 มีนาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง  
1)  ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาสหกรณ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ประสาน
สหกรณ์แล้ว ส่งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 
2)  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบางบ่อ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ประสานสหกรณ์แล้ว         
ส่งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 
3)  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด  

  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า สหกรณ์ลำดับที่ 1 และ 2 ส่งได้ภายในเดือนกรกฏาคม 
2566 ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์  
แจ้งว่า สหกรณ์มีข้อมูลแค่ชื่อสมาชิกกับหุ้น ซึ่งจะไม่ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด และไม่ทราบว่าข้อมูลเป็น
ปัจจุบันไหม คาดว่าจะหาไม่ครบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีคนเดียวเพราะเปิดรับสมัครแล้วแต่ไม่มีมาสมัคร  

มติที่ประชุม  มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามและจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    

ปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 4 แห่ง  
1)  สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส.วาย.เค จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า สหกรณ์ส่งมาแล้วแต่ส่งกลับให้แก้ไข
เพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน 
2)  สหกรณ์เคหสถานคลองใหม่รวมใจพัฒนา จำกัด เจ้าหน้าที ่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า สหกรณ์มีรายชื่อ         
ครบแล้วแต่ค่าหุ้นยังไม่ตรง รอการยืนยันค่าหุ้นจากสมาชิก ส่งไดภ้ายในเดือนกรกฎาคม 2566  
3)  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ประสาน
สหกรณ์แล้ว ส่งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 
4)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเด็นโซ่ประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า ประสานสหกรณ์แล้ว         
ส่งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 

                   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า สหกรณ์ ทั้ง 4 แห่ง ส่งได้ภายในเดือนกรกฏาคม 2566 

มติที่ประชุม มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามและจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    
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           4.2.2 ติดตามการชำระบัญชี สหกรณ์ 18 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง ถอนชื่อ 1 แห่ง  
คงเหลือ 18 แห่ง รายละเอียดดังนี้   

           ขั้นที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีรับรอง จำนวน 11 แห่ง  
           1. สหกรณ์บริการชุมชนเลคไซต์วิลล่า 2 จำกัด ผู้ชำระบัญชี นางสาวรัชกมล  แป้นเหมือน 
ได้ติดตามหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารได้มาเพิ่ม 1 ธนาคาร ได้ดำเนินการส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว เมื่อวันที่     
23 มิถุนายน 2566  
           2. สหกรณ์ออมทรัพย์เซนจูรี่เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้ชำระบัญชี นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ 
ได้ติดตามเอกสารจากธนาคาร แต่ยังไม่ได้เอกสารเพิ่มเติม ธนาคารแจ้งว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 45 วัน 
เนื่องจากเอกสารต้องมาจากสำนักงานใหญ่  
           3. สหกรณ์ออมทรัพย์อีเทอนัลพลาสติก จำกัด ผู้ชำระบัญชี นางสาวรัชกมล  แป้นเหมือน 
ผู้สอบบัญชีมีหนังสือให้แก้ไขรายงานปรับปรุงที ่บันทึกบัญชีผิด ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้     
ผู้สอบบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 
           4. กล ุ ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ ผ ู ้ชำระบัญชี นางสาวพัทธนันท์ ประคอง              
ได้ประสานกับผู้สอบบัญชีติดตามงบการเงินตามมาตรา 80 พบว่าขาดเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบ    
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ)     
ซึ่งไม่ปรากฏตอนรับมอบจากผู้สอบบัญชีคนเดิม  
           5. สหกรณ์บร ิการช ุมชนบ้านเอ ื ้ออาทรสม ุทรปราการ 1 จำกัด ผู้ชำระบ ัญชี             
นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ ผู้สอบบัญชีขอหนังสือยืนยันยอดเงินฝากของสหกรณ์ ซึ่งติดปัญหาค่าธรรมเนียม เนื่องจาก
สหกรณ์ไม่มีเงินเหลือ 
           6. สหกรณ์บริการเอื้ออาทรแพรกษา 2 จำกัด ผู้ชำระบัญชี นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ 
ไดจ้ัดส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สอบบัญชีขอเอกสารธุรกรรม
ทางเงินเพิ่มเติม และได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ 
           7. สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง จำกัด ผู้ชำระบัญชี นายพีระเดช  เดชศราเดโช 
ไดจ้ัดส่งงบการเงินที่แก้ไขให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
           8. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ผู้ชำระบัญชีบุคคลภายนอก
ผู้สอบบัญชีแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมงบการเงิน อยู่ระหว่างการแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปแนะนำ   
การจัดทำงบการเงินตามมาตรา 80 แล้ว  
           9. สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ซี.อี.ไอ จำกัด ผู ้ชำระบัญชี นายวัชรทัต  วรัญชิตชลิดา       
ผู้สอบบัญชีแจ้งขอเอกสารประกอบงบการเงินเพิ่มเติม และได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู ้สอบบัญชีแล้ว เมื่อวันที่     
26 มิถุนายน 2566 
           10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี ่ยนเขตบางปูจำกัด ผู ้ชำระบัญชี
บุคคลภายนอก ได้ประกาศเลิกวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 รับมอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 
และได้ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 
           11. สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด ผู้ชำระบัญชีบุคคลภายนอก ได้รับมอบทรัพย์สิน
จากสหกรณ์วันที่ 25 เมษายน ส่งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 
           ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินตามมาตรา 80 จำนวน 1 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์
ดอนโมชั ่น จำกัด ผู ้ชำระบัญชี นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ อยู ่ระหว่างเสนอนายทะเบียนสหกรณ์รับรอง          
งบการเงิน เนื่องจากเรียกประชุมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้าประชุม คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 
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           ขั้นที่ 6 ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 5 แห่ง  
           1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะเมืองใหม่บางพลี จำกัด ผู้ชำระบัญชี นางพัชรีย์ นาคเอ่ียม  
อยู่ระหว่างจัดทำการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อในสมุดเงินฝากธนาคารเกี่ยวกับผู้มีอำนาจเบิกถอนเงิน ซึ่งในแต่ละ    
ปีบัญชีในรายงานชำระบัญชีได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือบัญชีเงิ นฝากธนาคาร คาดว่าภายในวันที่     
5 กรกฎาคม 2566 ส่งผู้สอบบัญชีได้  
           2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสิ่งทอลักกี้ 3 จำกัด ผู้ชำระบัญชี นางสาวขวัญชนก  ท้วมพิบูลย์   
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้ติดตามทรัพย์สิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดที่สมาชิกใช้เป็นหลักประกันในการขอ 
สินเชื่อเงินกู้พิเศษของสหกรณ์ เพ่ือดำเนินการจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์  
           3. สหกรณ์ออมทรัพย ์คร ิสต ัล  จำกัด ผ ู ้ชำระบัญชี นางสาวอัญชลี  ภ ูม ิไชยา            
ได้รับเอกสารยืนยันการชำระหนี้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว อยู่ระหว่างการติดต่อกับกองทุนผู้ใช้แรงงาน  
กำลังอยู่ขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 
           4. สหกรณ์บริการชุมชนเคหะด่านสำโรง จำกัด ผู้ชำระบัญชี นางสาวสมบูรณ์  ขันแก้ว  
ได้จัดทำหนังสือยืนยันยอดหนี้ของนิติบุคคล ครั้งที่ 2 ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะลูกหนี้ของสหกรณ์      
ให้ติดต่อและมาชำระหนี้ให้ทางสหกรณ์โดยเร็ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้เข้าติดตามการจัดทำ 
หนังสือตอบกลับของลูกหนี้นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว ทางนิติบุคคลไม่มีความคืบหน้าในการจัดทำหนังสือและ   
แจ้งไม่รับทราบการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ จึงให้นิติบุคคลแจ้งกลับสหกรณ์ด้วย  
           5. สหกรณ์ออมทรัพย์สุขภาพไทย จำกัด ผู้ชำระบัญชี นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล ได้รับ 
มอบเอกสารครบถ้วนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ 1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ยอด ณ วันที่      
6 พฤษภาคม 2566 จำนวน 342,781.99 บาท 2) เอกสารการจ่ายคืนเงินฝากประจำของสมาชิก จำนวน   
421,896.54 บาท และเอกสารใบสำคัญจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชีคนเดิม และได้จัดทำ  
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อแล้ว  
           ขั ้นที ่ 8 ผู ้สอบบัญชีรับรองงบตามมาตรา 87 จำนวน 1 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์     
รวมใจไทย  เค เค จำกัด ผู้ชำระบัญชี นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ได้ส่งรายงานการชำระบัญชีตามมาตรา 87  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ผู้สอบบัญชีรับรองงบตามมาตรา 87 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566  
           ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุด จำนวน 1 แห่ง สหกรณ์บริการสุวรรณภูมิหนองปรือ 
จำกัด ผู้ชำระบัญชี นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ชำระบัญชีเสร็จสิ้น (ถอนชื่อ)  

  การชำระบัญชีตามมาตรา 85 ผู ้ชำระบัญชีต้องเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์          
ทุก 6 เดือน ว่าได้ดำเนินการไปถึงข้ันตอนไหนบ้าง และแสดงความเป็นไปของการชำระบัญชีอยู่ จึงขอมอบหมาย         
ผู้ชำระบัญชีทุกท่านรายงานผลการชำระบัญชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566  

มติที่ประชุม มอบผู้ชำระบัญชีรายงานผลการชำระบัญชีภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566    

           4.2.3 การรายงานวาระดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์   
                    สหกรณ์ที่ยังไม่ได้รายงาน วาระดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 
2566 จำนวน 22 แห่ง ดังนี้  
1)  สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด  เจ้าหน้าที ่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายใน         
เดือนกรกฎาคม 2566 
2)  สหกรณ์เคหสถานบางนาเมืองใหม่ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายใน
เดือนกรกฎาคม 2566  

 3)  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบริติช จำกัด เจ้าหน้าที ่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายใน      
เดือนกรกฎาคม 2566  
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 4)  สหกรณบ์ริการเอ้ืออาทรเทพารักษ์ 1 จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายใน
เดือนกรกฎาคม 2566    

 5)  สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์
ส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2566    

  6)  สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2566    

 7)  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์     
ส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2566    

 8)  สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตาม   
ให้สหกรณ์ส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2566    

 9)  สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2566     

 10)  สหกรณ์ออมทรัพย์ทีเอสเอและทีเอ็มบีพี จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์     
ส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2566    

 11)  สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2566    

 12)  สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2566    

 13)  สหกรณ์เคหสถานแสงทิพย์ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2566    

 14)  สหกรณ์บริการผู้ค้าสุกรชำแหละสมุทรปราการ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์
ส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2566    

 15)  สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าสหกรณ์ส่งมาแล้วทำรูปแบบ   
ไม่ถูกต้องให้ทำมาใหม ่

 16)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลัดหลวง จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2566    

 17)  สหกรณ์ออมทรัพย์บ้าน ไอ.พี. จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจะติดตามให้สหกรณ์ส่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2566     
18)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชลเทพ-นิลุบล จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่ารอดำเนินการจัดสรร  
19)  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบางบ่อ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่ารอดำเนินการจัดสรร  
20)  สหกรณ์ออมทรัพย์วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่ารอดำเนินการจัดสรร 
21)  สหกรณ์ออมทรัพย์เลอองกาเวิลด์ จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่ารอดำเนินการจัดสรร  
22)  สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่ารอดำเนินการจัดสรร  

มติที่ประชุม มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนที่จะส่งวาระให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอให้ประสานข้อมูล
กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ว่าสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลมาหรือยัง และมอบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะต้อง
รับรู้ข้อมูลสหกรณ์ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มฯ ทั้งหมด   
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           4.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์  
นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ/เห็นชอบระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้า จำกัด ขอแก้ไข 3 ระเบียบ 
นายทะเบียนรับทราบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดังนี้   
1. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2565  
2. ระเบียบว่าด้วยการรับ จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565  
3. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2565 
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้  
1. สหกรณอ์อมทรัพย์บริษัทเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เปลี่ยนใช้ฉบับใหม่  
2. สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่คัลเลอร์และในเครือ จำกัด เปลี่ยนใช้ฉบับใหม่ 
5. สหกรณเ์คหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
ส่งให้สหกรณแ์ก้ไขตามข้อสังเกต จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์บีดีไอกรุ๊ป จำกัด  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด  
3. สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค กลการ จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโกพลาสติค จำกัด 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยชูการ์และในเครือ จำกัด 
 นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า สหกรณ์ที่ขอแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับส่วนใหญ่จะมีข้อผิดพลาด ข้อสังเกต ได้แก่ พิมพ์คำตกหล่น , เอกสารประกอบไม่ครบ ,         
ขาดรายงานการประชุมคณะกรรมการ, มติที่ประชุมไม่ถูกต้อง, วาระแก้ไขข้อบังคับไม่อยู่ในวาระเพื่อพิจารณา , 
รูปแบบการแก้ไขข้อบังคับ, เอกสารจัดส่งไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียน จำเป็นต้องส่งกลับให้
สหกรณ์แก้ไขเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้เราจะมีการประชุมการจัดการองค์ความรู้ KM เพ่ือซักซ้อมทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำรูปแบบฟอร์มการตรวจเช็ค และรูปแบบหนังสือนำส่งให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าไปแนะนำสหกรณ์ก่อนที่จะส่งระเบียบมาที่จังหวัด เพื่อให้เกิดความผิดพลาด
น้อยลง เมื่อสหกรณ์ส่งระเบียบกลับมา ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั ้งว่า
ครบถ้วนตามที่แนะนำหรือไหม เพื่อส่งให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป รวมทั้งมอบกลุ่มจัดตั้งและ  
ส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละข้ันตอนด้วย  

           4.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกนิใน
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) กลุ ่มออมทรัพย์ชุมชนฟ้าประทาน จะประชุมคณะผู้จัดตั ้งสหกรณ์          
ในเดือนกรกฎาคม 2566 และประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกยังไม่มีแผนการประชุม ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมประชุมกับ
แขวงทางหลวงสม ุทรปราการ เม ื ่อว ันท ี ่  20 มิถ ุนายน 2566 ซ ึ ่ งสหกรณ์จ ังหว ัดสม ุทรปราการ                    
เป็นคณะอนุกรรมการที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้ชี้แจงความคืบหน้าการช่วยเหลือชุมชนกลุ่มฟ้าประทาน  
อยู่ระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการ คทช. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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           4.2.6 สรุปผลการเข้าตรวจการสหกรณ์ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ครบแล้ว จำนวน 
6 แห่ง และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการตรวจการสหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งจะรายงานให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2566  

มติที่ประชุม รับทราบ 

           4.2.7 สรุปการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2566   
                              1) นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ    1 แห่ง  
                              2) นางสาวสุทัชชา  สิทธิหล่อ     2 แห่ง  
                              3) นางสาวพัทธนันท์  ประคอง   -  แห่ง  
                              4) นางสาวเมธานุช  เมฆานุวงศ์  -  แห่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

           4.2.8 แผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2566 มีดังนี้  
                              1. ประชุมหารือยกร่างจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคง
บางพลีน้อย  
                              2. ประชุมหารือระหว่างผู้ชำระบัญชีกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                                                             
                              3. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด และประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรก 
                              4. ติดตาม แนะนำ การประกวดสหกรณ์ดีเด่นของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย    
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด 
และสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด 
                              5. เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ                 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                นางพัชรีย์  นาคเอ่ียม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้ 
                 4.3.1 การขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปี    
                       สหกรณ์ท่ีส่งขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปี  116 แห่ง   
                 สหกรณ์ท่ียังไม่ส่งขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปี 26   แห่ง    

 นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่าการจัดทำหนังสือการขอความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมและการค้ำประกันประจำปี หนังสือที่เสนอมาจะมีความผิดพลาดบ่อย ขอให้รอบคอบในการจัดทำหนังสือ 
และอ่านทบทวนก่อนที่จะนำเสนอสหกรณ์จังหวัด 

มติที่ประชุม มอบผู้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ตรวจสอบก่อน
นำเสนอสหกรณ์จังหวัด 

                 4.3.2 การส่งรายงานกิจการภายใน 30 วัน หลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
                 สหกรณ์ทีส่่งรายงานกิจการ       131 แห่ง  
                 สหกรณ์ที่ไม่ส่งรายงานกิจการ (เกินกำหนด) 10   แห่ง  

มติที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามสหกรณ์ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานกิจการด้วย 
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                 4.3.3 ส่งเสริมการปิดบัญชสีหกรณ์  ปิดบัญชีไม่ได้ 14 แห่ง ดังนี้ 
1. สกต.ธ.ก.ส. สมุทรปราการ จำกัด   
ความคืบหน้า  สหกรณ์กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารที่ยังไม่ครบมาประกอบรายการบัญชีที่มีปัญหาปี 2565       
ส่วนเอกสารบัญชีปี 2566 ดำเนินการได้เป็นปัจจุบัน 
2. สหกรณ์เคหสถานเกาะแก้ว จำกัด   
ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายการบัญชีปี 2563 และปี 2564 เพื่อออกงบการเงิ น     
คาดว่าจะปิดบัญชีได้ครบทุกปี ภายในเดือนกรกฎาคม 2566   
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลัดหลวง จำกัด  
ความคืบหน้า  ปิดบัญชีสำเร็จ และผู้สอบบัญชีรับรองงบเรียบร้อยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 
4. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาแพรกษาใหม่ จำกัด 
ความคืบหน้า  สหกรณ์ส่งมอบเอกสารให้ผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติมปี 2562 - 2564 อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ความถูกต้อง และติดตามในที่ประชุม จกบ.แล้วไม่สามารถกำหนดวันส่งได้    
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด 
ความคืบหน้า  สหกรณ์ประชุมใหญ่รับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 
6. สหกรณ์เคหสถานร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด 
ความคืบหน้า  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจการก่อนเสนอนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกตามมติที่ประชุม 
จกบ. ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากไม่สามารถติดต่อสหกรณไ์ด ้และยังไม่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 
7. สหกรณ์เคหสถานคลองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด 
ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลของผู้สอบบัญชี ซึ ่งทีมปิดบัญชีกำลังช่วยเหลือจัดทำบัญชีรายวัน 
ทะเบียนหุ้น เงินออม ค่าเช่าที่ดิน การจ่าย-รับชำระเงินกู้ ตั้งแต่ปี 2559 - 2563  
8. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด 
ความคืบหน้า  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและมีคำแนะนำให้แก้ไขรายการตั้งแต่ปี 2557 - 2559 อยู่ระหว่าง
สหกรณ์แก้ไข   
9. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด 
ความคืบหน้า  สหกรณ์ได้การสอบทานหนี้เงินกู้ค่าบ้าน ค่าที่ดิน ครบทุกรายแล้ว จัดทำบัญชีแล้ว รอผู้ตรวจสอบ
บัญชีตรวจรายละเอียดปี 2548 - 2552   
10. สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด 
ความคืบหน้า  ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีถึงปี 2564 ผู้สอบบัญชีขอเอกสารเพิ่มเติม แต่สหกรณ์ยังจัดส่งไม่ครบ
ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ 
11. สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่รวมใจพัฒนา จำกัด 
ความคืบหน้า  สหกรณ์ปิดบัญชีได้แล้ว ผู้สอบบัญชีงบการเงินทุกปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 
12. สหกรณ์เคหสถานแสงทิพย์ จำกัด 
ความคืบหน้า  ส่งงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบให้ผู้สอบบัญชีครบทุกปีแล้ว อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
13. สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด 
ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีและงบการเงินปี 2544 โดยมีการแยกเอกสารแต่ละปีและกำลังคีย์
ข้อมูลรับ - จ่าย เป็นไฟล์ Excel ปี 2545 – 2556 และปี 2557 - 2566 สหกรณ์ดำเนนิการเสร็จแล้ว  
14. สหกรณ์เคหสถานกองทุนร่วมพัฒนาชุมชน จำกัด 
ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลและคีย์เข้าระบบปี 2537 – 2565 
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สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้ล่าสุด จำนวน 2 แห่ง ดังนี้   
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด  ปีบัญชี 31 ตุลาคม 2565  
ความคืบหน้า  จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยัวซ่าสัมพันธ์ จำกัด  ปีบัญชี 31 ตุลาคม 2565  
ปัญหา/สาเหตุ  รายละเอียดประกอบการบันทึกบัญชีที ่ส่งประกอบงบการเงินให้ผู ้สอบบัญชีไม่ครบถ้วน         
ทำให้มีเงินสดขาดบัญชี 
ความคืบหน้า  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และออกกระดาษทำการบัญชีที่ปรากฏ
รายการที่ต้องปรับปรุงให้ตรงกับโปรแกรมบัญชี จำนวน 26 รายการ ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แก้ไขที่ละ
รายการโดยหาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบ และบางรายการที่เป็นทรัพย์สิน เช่น ใบหุ้น อาคาร 
อุปกรณ์ ให้ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินการได้มา ส่วนรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารที ่ไม่มีเอกสาร
ประกอบการจ่ายให้รวมยอดและตั้งเป็นเงินสดขาดบัญชีเพ่ือหาผู้รับผิดชอบ และควรประสานผู้สอบบัญชีเข้ามา
ตรวจเป็นระยะเพ่ือให้ช่วยแนะนำการบันทึกตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.3.4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
        กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารคุณภาพหนี้อย่างยั่งยืนในสหกรณ์ 
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด  

 นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สอบถามว่าจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุม   
ไปแล้ว เราสามารถนำมาปรับใช้กับสหกรณ์ได้ไหม 

 นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งว่าจากการที่เข้าอบรม ทำให้
ทราบถึงรายละเอียดที่ลึก จังหวัดต่าง ๆ ได้แชร์ประสบการณ์กัน คิดว่าเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับ
สหกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จังหวัดเราเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ปัญหาหนี้ค้าง หนี้ NPL ก็มีค่อนข้างเยอะ 
ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องมีข้อมูลของสมาชิก หนี้ค้างชำระ โดยดูจากงบการเงินของผู้สอบบัญชี
ที่รับรองล่าสุด สามารถนำรายชื่อสมาชิกมาจัดกลุ่มลูกหนี้ว่าอยู่ ในกลุ่มใด และต้องใช้เครื่องมือใดในการจัดการ
กับลูกหนี้ที่ค้างชำระ และจะต่อยอดอย่างไร โดยดูจากขั้นตอนการพิจารณาการให้เงินกู้ การกำหนดระเบียบต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์ของการกู ้

 นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งว่าจากการที่เข้าอบรม ทำให้ทราบถึง
การจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละจังหวัด การโค้ชของทีมโค้ชจะกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   
ให้สามารถดำเนินการติดตามหนี้ได้ โดยใช้พบปะ เยี่ยมชม เพ่ือทำให้ได้ข้อมูลของสมาชิกที่เป็นหนี้ 

 นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ การแก้ไขปัญหาหนี้ เราจะต้องร่วมกับสหกรณ์
เพื่อให้เกิดการแก้ไข เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจะต้องแนะนำสหกรณ์ว่าการให้สินเชื่อที่ดี  จะต้องคำนึงถึงความจำเป็น 
และใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่ 

มติที่ประชุม มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และทีมโค้ชดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ 

                 4.3.5 สรุปการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2566   
                           1) นางพัชรีย์  นาคเอ่ียม  2 แห่ง  
                           2) นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล  1 แห่ง  
                           3) นางสายพิณ  จันทร์เลี่ยม  2 แห่ง  
                           4) นางสาวปวริศา  กิจหัตถพร 1 แห่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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                 4.3.6 สรุปผลการเข้าตรวจการสหกรณ์ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ครบแล้ว จำนวน   
10 แห่ง และจัดทำรายงานการตรวจการสหกรณ์ครบแล้วทุกแห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

        4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อที่

ประชุมว่าผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้ 
                 4.4.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินกิจการมีอัตราการขยายตัวของ
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2566) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ผลรวมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และ    
กลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 159 แห่ง สหกรณ์มีปริมาณ
ธุรกิจสะสม 9 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 - พฤษภาคม 2566 ปริมาณทั้งสิ้น 23,972,556,989.85 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ในช่วงเดียวกันปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 19,717,330,675.40 ล้านบาท ดังนั้นในปี 
2566 สหกรณมี์ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 4,867 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.4.2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สิน
ของสมาชิกเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 63  
                 การจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร ตั ้งแต่    
เดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 101 แห่ง ไม่เพิ่ม 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.32     
จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้สอบบัญชีรับรองและนำมาคำนวณเข้าระบบ 159 แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                 4.4.3 การรายงานข้อมูลทางการเงินตามกฎกระทรวง (ระบบ MIS)  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 

ประเภท 
สหกรณอ์อมทรัพย์ 

เป้าหมาย 
94 

รายงานแล้ว 
57 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
3 

ไม่มีการรายงาน 
34 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 15 6 3 6 
รวม 109 63 6 40 

 
สหกรณ์ท่ีได้ทำเรื่องขอขยายระยะเวลาเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ 3 แห่ง ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ 1 แห่ง เนื่องจาก
ปิดบัญชีไม่ได้  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

ปริมาณธุรกิจสะสม 9 เดือน เปรยีบเทียบ 2 ปี (65 กับปี 66) และเปรียบเทียบกบัแผนทั้งปี 

กลุ่มเป้าหมาย แผนทั้งปี ยอดสะสม                
ก.ย. 65 – พ.ค. 66 

ยอดสะสม               
ก.ย. 64 – พ.ค. 65 

เปรียบเทียบ         
สะสม 9 เดือน 

ร้อยละ     
(กรมฯ) 

ร้อยละ     
(จากแผน) 

เป้าหมายจังหวัด 27,645,052,945.33 19,914,503,982.15 15,047,367,566.94 4,867,136,415.40 32.34 72.04 

สหกรณ ์ 27,644,366,650.33 23,972,556,989.85 19,717,330,675.40 4,255,226,314.45 21.58 86.72 

กลุ่มเกษตรกร 686,295.00 428,055.00 585,000.00 (156,945) -26.83 62.37 
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                 4.4.4 การรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566 เป้าหมายสหกรณ์ที่ต้องส่งรายงาน 63 แห่ง 
สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  62 แห่ง 
สหกรณ์ไม่ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  1   แห่ง  
ไม่มีสหกรณ์ไม่ส่งกระดาษทำการ     
ไม่มีสหกรณ์ถือเงินสดเกินกว่าระเบียบของสหกรณ์   

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.4.5 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื ่อสร้างรายได้ (ลูกหลาน
เกษตรกรกลับบ้าน) สมาชิก 1 ราย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสำนักงานฯ 1 ราย ได้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะอาชีพเกษตร จำนวน 7 ครั ้ง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  Meeting ระหว่าง     
เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.4.6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่  เป้าหมาย  แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว     
อำเภอบางบ่อ จำนวน 5 ราย ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื ้อ ในแปลงที่จัดตั้ง        
ปี 2564 เป้าหมาย แปลงใหญ่ผึ้งชันโรง วางแผนดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2566 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.4.7 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อุปกรณ์ตู้แช่เย็นสแตนเลส 6 ประต ูของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด มีการใช้งาน
เป็นประจำ แช่ปลานิลแดดเดียว ปลานิลไร้ก้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 มีปริมาณ 165 กิโลกรัม มูลค่า 
42,900 บาท   

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.4.8 สรุปการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2566   
                           1) นายพีระเดช  เดชศราเดโช 1 แห่ง  
                           2) นางสาวสมบูรณ์  ขันแก้ว 1 แห่ง  
                           3) นางสาวทาริกา  ช้างโฉม -  แห่ง  จะเข้า 2 เดือนต่อครั้ง 
                           4) นางสาวขวัญชนก  ท้วมพิบูลย์ 1 แห่ง  

มติที่ประชุม มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย ถ้ามีการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ 

                 4.4.9 ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ   
มีสถานะดำเนินการปกติ 29 กลุ่ม ดำเนินการเป็นครั้งคราว 5 กลุ่ม มียอดจำหน่ายสินค้า รวมเป็นเงิน 423,800 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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                 4.4.10 การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
                  1. วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กระจายผลผลิตลำไยจากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด 
จังหวัดเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภค จำนวน 1,800 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 108,800 บาท  
                  2. วันที่ 15 มิถุนายน 2566 การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
สิ่งทอลัคกี้ 3 จำกัด  
                  3. วันที่ 16 มิถุนายน 2566 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มแอมพาส 
จำกัด การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ปัจจุบันมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว  
                  4. วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ
สหกรณ์สู่การบริหารจัดการการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

                  5. วันที ่ 28 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566   

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.4.12 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม  2566  
                 1. ติดตามผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ระบบ MIS ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
                 2. รายงานข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน 
                 3. รายงานข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
                  4. รายงานอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิน ภายใน 7 วันหลังจากผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
                  5. ติดตามยอดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
                  6. แนะนำส่งเสริม ตรวจเยี่ยม ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์   

มติที่ประชุม รับทราบ  

        4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
   นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์  รายงานต่อที่ประชุมว่า       

ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้  
                 4.5.1 กำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์   
                 ได้จ ัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ          
กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องครั้งต่อไป เดือนสิงหาคม 2566 
                 4.5.2 ข้อบกพร่องของสหกรณ์  
                 ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 
9 แห่ง ม ีม ูลค ่าความเส ียหายรวมทั ้งส ิ ้น 24,238,844.54 บาท ชำระแล้ว 2 ,504 ,705 .09 บาท           
คงเหลือท้ังสิ้น 21,649,139.45 บาท สรุปได้ดังนี้ 
                 1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด มูลค่าความเสียหาย 5,718,937.31 
บาท คงเหล ือ 5,718,937.31 บาท เม ื ่อว ันท ี ่  20 ม ิถ ุนายน 2566 ได ้ร ับแจ ้งจากเจ ้ าหน ้าที่                  
ส่งเสริมสหกรณ์ ว่าขณะนี้สหกรณ์ได้ดำเนินการสอบทานลูกหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีและ
เอกสารประกอบการจัดทำบัญชี ตั้งแต่ปี 2548 – 2552 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชี                   
ปี 2553 - 2565 
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                 2. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด มูลค่าความเสียหาย 780,271.82 
บาท ชำระแล้ว 386,771.57 บาท คงเหลือ 393,500 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ได้มี
หนังสือรายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยแจ้งยอดคงค้างทั้งสิ้น 393,500 บาท  ดังนี้ 
1) นายประดิษฐ์ ปิ่นทอง ยอดที่ต้องรับผิดชอบ 50,000 บาท ชำระแล้ว 36,500 บาท คงเหลือ 13,500 บาท  
2 )  นายส ุ ช ี พ  แค โอชา  ยอดท ี ่ ต ้ อ ง ร ั บผ ิ ดชอบ  50 ,000 บาท  ช ำระหมดแล ้ วท ั ้ ง จ ำน ว น 
3) นางเพ็ญแข วงศ์สอาด ยอดที่ต้องรับผิดชอบ 50,000 บาท ชำระแล้ว 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท  
4) นางนิตย์ ปิ่นทอง ยอดท่ีต้องรับผิดชอบ 50,000 บาท  ชำระแล้ว 39,000 บาท คงเหลือ 11,000 บาท  
5) นายณรงค์ เล็กน้อย  ยอดที่ต้องรับผิดชอบ 50,000 บาท  ชำระแล้ว 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท  
6) นายส ัญญา อ ัชชะพฤกษ ์  ยอดท ี ่ต ้องร ับผ ิดชอบ 50 ,000 บาท ชำระหมดแล ้วท ั ้ งจำนวน 
7) นางสาวศิริขวัญ ทิมเพ็ชร มียอดค้างชำระรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท   
                 สหกรณ์มีมติให้นางวรรณา บัวรอด ประธานกรรมการ และนางณัฐากาญจน์ พูลสวัสดิ์ 
ผู้จัดการไปแถลงต่อศาลและรายงานผลพิจารณาคดีครั้งต่อไป ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ศาลแขวงสมุทรปราการ  
                 3. สหกรณ์เคหสถานมีสุข จำกัด มูลค่าความเสียหาย 232,434.32 บาท ชำระแล้ว
94,000 บาท คงเหลือ 138,434.32 บาท  ดังนี้ 
1) วันที่ 1 กุมภาพันธ์  น.ส.ศรีวรรณ ค้าวัตถุ ชำระเพ่ิมเติม 1,500 บาท คงเหลือ 147,634.32 บาท  
2) วันที่ 20 มีนาคม 2566  น.ส.ศรีวรรณ ค้าวัตถุ ชำระเพ่ิมเติม 4,000 บาท คงเหลือ 143,634.32 บาท  
3) วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  น.ส.ศรีวรรณ ค้าวัตถุ ชำระเพิ่มเติม 5,200 บาท คงเหลือ 138,434.32 บาท  
4) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ศาลนัดฟังคำพิพากษา โดยผู้เสียหายแถลงร่วมกันกับจำเลยว่า จากนัดที่แล้ว
จำเลยชำระเพิ่มมาเพียง 12,700 บาท ทำให้จำเลยยังคงค้างชำระแก่ผู ้เสียหายอยู่ 139 ,934.32 บาท 
ผู้เสียหายประสงค์ให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ต่อไป เนื่องจากจำเลยมีการผิดนัดชำระ จึงขอกำชับให้จำเลยผ่อนชำระ
ให้ตรงตามเงื่อนไขทุกเดือน ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อคู่ความประสงค์    
ผ่อนชำระค่าเสียหายกันต่อไป ควรให้โอกาสดำเนินการจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่า ย จึงให้เลื ่อนไปนัดฟัง          
ผลการชำระหรือนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.  แต่ยอดจริงที่ชำระแล้ว 
13,700 บาท แต่ทางสหกรณแ์จ้งยอดหายไป 1 เดือน วันที่ 10 มกราคม 2566 ยอดเงิน 1,000 บาท 
                 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางซัพพลายเออร์ จำกัด มูลค่าความเสียหาย 4,103,531.25 
บาท มียอดคงเหลือ 4,103,531.25 บาท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งคำพิพากษา 
คดีหมายเลขดำที่ พ 2912/2562 คดีหมายเลขแดงที ่ พ 249/2564 ลงวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2566            
ได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และท่ี 6 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,549,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 
7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 
ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์  
                 5. สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด  มูลค่าความเสียหาย 1,036,953.53 บาท    
คงเหล ือ 1,036 ,953.53 บาท เม ื ่อว ันท ี ่  12 เมษายน 2566 เจ ้าหน ้าท ี ่ส ่งเสร ิมได ้เข ้าต ิดตาม                 
กรณีนางสาวกนกวรรณ ทำแนบ ปลอมเอกสารและยักยอก พบว่าเดือนมีนาคม 2566 สหกรณ์ยังไม่สามารถ
ติดตามพยานไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ เนื่องจากพยานไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อยากเกี่ยวข้ อง
กับคดี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำและชี้แจง เรื่องระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การตัดจำหน่าย
หนี ้ส ูญจากบัญชีลูกหนี ้ของสหกรณ์ พบว่ายังไม่สามารถตัดจำหน่ายหนี ้ส ูญได้ เนื ่องจากยังไม่เป็นไป              
ตามหลักเกณฑ์ลักษณะของหนี้ ในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้เป็นที่แน่นอนแล้ว      
หนี้ดังกล่าวต้องมี การติดตามทวงถามตามสมควรจนถึงที่สุดแล้ว หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้ม
กับหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการสหกรณ์จะดำเนินการจัดทำหนังสือเป็นเอกสารแจ้งพยานที่ติดต่อ
ได้อีกครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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                 6. สหกรณ์ออมทร ัพย ์ เอสวายเค จำกัด  ม ูลค ่าความเส ียหาย 2,222,286 บาท         
ชำระแล้ว 1,015,221.52 บาท คงเหลือ 1,207,064.48 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่าได้ติดตามข้อบกพร่องของสหกรณ์ กรณีลูกหนี ้เงินยืมทดรองนำไปซื ้อขายลดเช็ค         
จากบริษัท ซึ่งขณะนี้ลูกหนี้ดังกล่าวได้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ยังไม่ได้ส่งเงินต้นให้สหกรณ์ ซึ่งหนังสือ   
รับสภาพหนี้ จะครบกำหนดภายใน 30 เมษายน 2566 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้มีหนังสือให้สหกรณ์
รายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี ้สินตามหนังสือรับสภาพหนี้ โดยชำระจำนวน 60 งวด งวดละ 
20,000 บาท โดยงวดสุดท้ายให้ชำระครบเต็มจำนวนที่คงเหลือ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 
                 7. สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด  มูลค่าความเสียหาย 696,525 บาท คงเหลือ 
696,525 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้มีหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ขอความอนุเคราะห์    
คัดสำเนาเอกสารหมายเลขคดี อ.ส.0058 ผสป/4329 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องในลำดับถัดไป 
                 8. สหกรณ์ออมทรัพย ์ เค .ซี .อี .ไอ จำกัด  มูลค่าความเสียหาย 3,015,512 บาท         
ชำระแล้ว 1,009,712 บาท คงเหลือ 2,005,800 บาท อยู่ระหว่างการเลิกสหกรณ์ 
                 9. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบริติช จำกัด มูลค่าความเสียหาย 6,347,393.56 บาท      
คงเหลือ 6,347,393.56 บาท ได้ร ับหนังสือจากสำนักงานกฎหมายพิพัฒน์ศักดิ ์ทนายความ รายงาน      
ความคืบหน้าในคดีอาญาเลขท่ี 688/2565 สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ ว่าขณะนี้ ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด  
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้จัดส่งต้นฉบับเช็คทั้ง 36 ฉบับ มายังพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้  
แล้ว พนักงานสอบสวนได้นำต้นฉบับเช็ค 36 ฉบับ ส่งตรวจพิสูจน์กับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัด  
สมุทรปราการแล้ว ดังนั้นหัวหน้าพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ ได้มหีนังสือถึงประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ว่าให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกถอน   
เงินฝาก ประเภทฝากประจำ 60 เดือน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
                 ข้อบกพร่องของสหกรณ์ กรณีไม่สามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้   
                 1. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด  สหกรณ์ไม่สามารถจัดทำงบการเงินและจัดส่ง 
รายละเอียดประกอบ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 18 ปี  
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ไดร้ับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ว่าอยู่ในขั้นตอนสอบทานหนี้ 
สมาชิกท้ังหมดยังไม่เสร็จสิ้น ทำให้การปิดบัญชียังไม่สำเร็จ  
                 2. สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด  สหกรณ์ไม่สามารถจัดทำงบการเงินและจัดส่ง 
รายละเอียดประกอบ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2561  รวม 9 ปี      
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
การจัดทำงบการเงินตั้งแต่ปี 2557 - 2565 
 นางปารณีย์  ลมกิ ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าจากที่ได้มีการประชุมคณะทำงาน      
ระดับจังหวัดฯ  ขอให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เร่งสรุปรายงานพร้อมทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งสหกรณ์
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

มติที่ประชุม มอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์แจ้ง ดังนี้ 
  1. ให้สหกรณ์ดำเนินการตามมติที่ประชุม จกบ. 
  2. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กำกับ ติดตาม แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการตาม ข้อ 1 แล้ว
รายงานผลการดำเนินการให้สหกรณ์จังหวัดทราบเป็นระยะ    
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                 4.5.3 แผนผลการตรวจการสหกรณ์   
                 ตรวจการโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด แผนจำนวน 40 แห่ง ตรวจการแล้ว 39 แห่ง  
คงเหลือ 1 แห่ง ของคณะกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
                 ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แผนจำนวน 24 แห่ง ตรวจการแล้ว 23 แห่ง 
คงเหลือ 1 แห่ง ของคณะกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

 นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่าการสรุปผลการเข้าตรวจการสหกรณ์ จะเห็น
ว่ามีข้อสังเกตหลายสหกรณ์ที่เข้าไปแล้วตรวจเจอ หลังจากที่สหกรณ์จังหวัดลงนามแล้ว กลุ่มตรวจการสหกรณ์
จะต้องแจ้งสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ และแจ้งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปกำกับ แนะนำ ติดตามให้สหกรณ์แก้ไขและรายงานผล  

มติที่ประชุม มอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการ แจ้งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และติดตามผล 

                 4.5.4 อนุกรรมการการลงทุนของสหกรณ์  สหกรณ์ที่มีการลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 
ของทุนเรือนหุ้นและทุนสำรองหรือลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ตรวจพบ 11 แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์ท่ีต้องทำการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ ์สัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอิเลคทริก จำกัด  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สมิทธิญาณและเพ่ือน จำกัด 
สหกรณ์ท่ีแก้ไขข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว 8 แห่ง ได้แก่ 
เงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด 
สัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด                                         
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิพัฒนสัมพันธ์ จำกัด                        
3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด        
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปากลัดสามัคคี จำกัด                        
5. สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม จำกัด                     
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคมัตสุ จำกัด 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด 

มติที่ประชุม รับทราบ  

                 4.5.5 สรุปทะเบียนคุมข้อสังเกต วิเคราะห์งบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี 
        เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 สหกรณ์ที่มีข้อสังเกต 128 รายงาน   
ตรวจพบจากการสอบบัญชีและงบการเงิน 124 รายงาน ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี 4 รายงาน 
สหกรณ์ที่ไม่มีข้อสังเกต 106 รายงาน ได้รับรายงานแก้ไขข้อสังเกตจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 57 รายงาน 
ต้องติดตามต่อ 47 รายงาน แก้ไขแล้วเสร็จ 10 รายงาน สหกรณ์ท่ียังไม่ได้รับรายงาน 59 รายงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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                 4.5.6 ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์  
1. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็นทรัล เมทัลส์ ประเทศไทย จำกัด 
ข้อสังเกตที่พบ 
 สหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสด โดยให้เก็บรักษาเงินสดคงเหลือไม่เกิน
วันละ 30,000.00 บาท ระหว่างปีสหกรณ์เก็บรักษาเงินสดเกินกว่าระเบียบที่สหกรณ์กำหนด จำนวน 22 ครั้ง 
และระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เก็บรักษาเงินสดเกินกว่าระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด จำนวน 8 ครั้ง โดยสหกรณ์มอบหมายหน้าที่ให้นางสาวอรพรณ เครือแสง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
การเงิน เป็นผู้เก็บรักษาการเก็บรักษาเงินสด 
แนวทางแก้ไข 
 ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำให้สหกณ์ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับ -จ่าย และเก็บรักษา
เงินสดที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด 
ข้อสังเกตที่พบ 
 สหกรณ์มีเงินสดขาดบัญชีจำนวน 1 ,036,953.53 บาท เป็นเงินสดที่ถูกยักยอกไปในปีบัญชี         
31 มีนาคม 2559 และปีบัญชี 31 มีนาคม 2560 ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการแจ้งความแล้ว แต่ไม่ได้พิจารณา
หาผู้รับผิดชอบ 
แนวทางแก้ไข 
 ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามสหกรณ์กรณีเงินสดขาดบัญชี โดยเร่งรัด ให้ทางสหกรณ์พิจารณาหา
ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลให้สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการทราบ 
3. สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด 
ข้อสังเกตที่พบ 
 1) ในระหว่างปี 2555 - 2565 สหกรณ์มอบหมายหน้าที่ให้สมาชิก จำนวน 1 ราย ทำหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่การเงิน โดยจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินจากสมาชิก บันทึกข้อมูลในสมุด
คู่มือสมาชิก และรวบรวมเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีในสมุดเงินสด การบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด  ไม่มีการ
สอบทานความถูกต้องของตัวเลข จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เช่น บันทึกยอดรวมตามใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง 
บันทึกข้อมูลซ้ำ และสรุปยอดเงินสดคงเหลือประจำวันไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้จัดทำบัญชีที่สหกรณ์จัดจ้างเพื่อปิดบัญชี  
ได้ช่วยดำเนินการแก้ไขตัวเลขของเงินสดคงเหลือในสมุดเงินสดให้ถูกต้องแล้ว 
 2) จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการบันทึกบัญชี ตั้งแต่ปีบัญชี 2555 ถึงปี 2565 
พบว่าใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการรับชำระหนี้ผิดราย จำนวน 7 ราย บันทึกตัวเลขต้นเงิน/ดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง 
ยอดรวมในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ผู้จัดทำบัญชีจึงอาศัยทดสอบย้อนกลับและสอบทานยอดจากยอดลูกหนี้จึง
บันทึกรายการในบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว รวมทั้ง ใช้วิธีการคำนวณยอดชำระดอกเบี้ยที่เหลือจึงบันทึกชำระต้นเงิน
ให้แก่สมาชิก 
 3) สหกรณ์มีการรับสมาชิกเข้าใหม่และลาออกในช่วงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ถึงปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แต่ไม่มีใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก จำนวน 8 ราย และไม่มีใบลาออกจำนวน       
8 ราย รวมทั้งการเข้าใหม่ - ลาออก ไม่ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
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 4) สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ราย แต่ไม่มีการตรวจสอบ และไม่ได้
รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
แนวทางแก้ไข 
 1) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำสหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์      
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีและการบันทึกข้อมูลในสมุดคู่มือสมาชิกต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับ
ทะเบียนย่อยลูกหนี้และทุนเรือนหุ้น 
 2) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ให้คำแนะนำสหกรณ์ เกี่ยวกับการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่เจ้าหนา้ที่
การเงินได้ออกให้แก่สมาชิก ให้มีความถูกต้องและสมบรูณ์ของเอกสาร เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำสหกรณ์ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ในรอบปี
บัญชีถัดไป 
 4) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำให้สหกรณ์แจ้งผู้ตรวจสอบกิจการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
อย่างต่อเนื ่อง และจัดทำรายการผลการเข้าตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ เป็นประจำทุกเดือน 
4. สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่พัฒนา จำกัด 
ข้อสังเกตที่พบ 
 สหกรณ์มีบัญชีค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่ายจากปีก่อน ๆ จำนวน 71,412.99 บาท  
แนวทางแก้ไข 
 ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการจ่ายชำระค่าบำรุง
ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้  

มติที่ประชุม มอบให้กล ุ ่มตรวจการสหกรณ์ ทำหนังส ือแจ ้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยว่า             
ตามความเห็นที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าไปแนะนำแล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว    
จากรายงานงบการเงินของผู้สอบบัญชี  

                 4.5.7 รายงานการตรวจสอบการกู้เงินและรับฝากเงินของสหกรณ์ที่มีทุนต่ำกว่า 500 ล้านบาท 
        สหกรณ์ที่มีทุนต่ำกว่า 500 ล้านบาท จำนวน 152 แห่ง สหกรณ์ที่มีทุนมากกว่า 
500 ล้านบาท 6 แห่ง จากการตรวจการตั้งแต่ปี 2564 – 2566 จำนวน 130 แห่ง ปัจจุบันสหกรณ์ได้ใช้ 
Application จำนวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.12 คงเหลือสหกรณ์ 73 แห่ง ที ่จะต้องแนะนำให้ใช้ 
Application  

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.5.8 สหกรณ์ที่เข้าตรวจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
        สหกรณ์ท่ีเข้าตรวจการซ้ำแห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 
20 แห่ง สหกรณ์ท่ียังไม่ได้เข้าตรวจการ จำนวน 54 แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ                  

                 4.5.9 สรุปการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2566   
                           1) นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล  2 แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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        4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
            นายธ ีรเดช  ฉ ัตรธ ิร ักษ ์ ผ ู ้อำนวยการกล ุ ่มส ่งเสร ิมสหกรณ์ 1  ขอรายงาน                

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 สรุปได้ดังนี้  
    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 11 แห่ง แนะนำ ตรวจเยี่ยม 6 แห่ง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 

3 แห่ง สหกรณ์มีวาระรับรองงบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีกำไร  
     สรุปการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2566 
     1) ผู้อำนวยการกลุ่มฯ (ว่าง) 

     2) นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  8  แห่ง   
     3) นางสาวอัญชลี  ภูมิไชยา  3  แห่ง   
     4) นายวัชรทัต  วรัญชิตชลิดา  5  แห่ง   
     5) นายพิสิษฐ์  อุดมวงค์ยนต์  2  แห่ง   
     6) นางสาวนันท์นภัส  ธนะฤกษ์  2  แห่ง    

                         ประเด็นการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  3 แห่ง  ดังนี้   
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์เอจ ีซ ี ว ีน ิไทยและในเคร ือ จำกัด  นายธ ีรเดช  ฉ ัตรธ ิร ักษ์       
นักว ิชาการสหกรณ์ปฏิบัต ิการ แจ้งว ่า ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ มีสมาชิก 499 คน                  
มีทุนดำเนินงาน 80,032,100 บาท สหกรณ์ไม่มีหนี ้สิน การลงทุนมีเพียงหุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์         
แห่งประเทศไทย จำนวน 75 ,000 บาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจประเภทเดียว คือ ให้สินเชื ่อแก่สมาชิก              
ในเดือนพฤษภาคม 2566 ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิก 78 ราย เป็นเงิน 84,701,600 บาท สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ คิดเป็น 83.57% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด   
    ได้แนะนำสหกรณ์ในเรื่องการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
และพิจารณาถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกเป็นหลักเพื่อป้องกันกรณีสมาชิกไม่
สามารถชำระหนี้ได้ และได้แนะนำสหกรณ์ในเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น Smart Member ในการตรวจสอบข้อมูล
ของสมาชิกสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น เงินกู้ และภาระค้ำประกันของสมาชิก  
    2. สหกรณ์ออมทร ัพย ์ไทยช ูการ ์และในเคร ือ จำก ัด  นายพิส ิษฐ ์  อ ุดมวงค ์ยนต์       
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565สหกรณ์ มีสมาชิก 83 คน        
มีทุนดำเนินงาน 2,272,950 บาท ในปีบัญชี 2565 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ จำนวน 183,892.15 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีบัญชี 2564 จำนวน 80,036.62 บาท เนื ่องจากสหกรณ์มีรายได้ดอกเบี ้ยเพิ ่มขึ ้นและค่าใช้จ่าย           
ในการดำเนินงานลดลง  
    ได้แนะนำในเรื ่องการเขียนวาระรายงานการประชุมให้ถูกต้อง และแนะนำในเรื ่องการ
พิจารณาปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามในระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงประเมินความเสี่ยงค ำนึงถึง
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู ้และผู้ค้ำ และได้แนะนำในเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น Smart Member       
ในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น เงินกู้ และภาระค้ำประกันของสมาชิก   
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์บ้าน ไอ.พี. จำกัด นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ วันสิ้นปี วันที่ 31 มกราคม 
2566 สหกรณ์ ม ีสมาช ิก 210 คน ม ีท ุนดำเน ินงาน 13 ,191 ,726.60 บาท ในรอบปีสหกรณ์                        
มีการดำเนินธุรกิจ การให้สินเชื่อกับสมาชิก จำนวน 8,857,500 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 
395,627.17 บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน เงินรอจ่ายคืน 
จำนวน 16,028.19 บาท หรือร้อยละ 0.12 ทุนเรือนหุ้นจำนวน 12 ,526,600 บาท ทุนสำรองจำนวน 
214,771.24 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ จำนวน 38,700 บาท  
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    ได้แนะนำสหกรณ์ในเรื่องการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
และพิจารณาถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกเป็นหลัก เพื่อป้องกันกรณีสมาชิกไม่
สามารถชำระหนี้ได้ และได้แนะนำสหกรณ์ในเรื่องการใช้โปรแกรมบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และการใช้
แอปพลิเคชั่น Smart Member ในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น เงินกู้ และภาระค้ำ
ประกันของสมาชิก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

        4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
            นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ขอรายงาน          

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 สรุปได้ดังนี้  
     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 10 แห่ง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 5 แห่ง สหกรณ์มี
วาระรับรองงบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีกำไร  
     สรุปการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2566   

     1) นางสาวดวงใจ  พวงจำปา  4 แห่ง 
     2) นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ ์  1 แห่ง    
     3) นางสาวปณิตา คงแก้ว  3 แห่ง   
     4) นายวิสุทธิ์  สุวรรณ   3 แห่ง   
     5) นางสาวสิริพร  เกิดทอง  1 แห่ง   
     6) นางสาวเมรินทร์  ปรีชาวัฒนสกุล 1 แห่ง     

           ประเด็นการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  3 แห่ง ดังนี้ 
           1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด นางสาวปณิตา  คงแก้ว นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ แจ้งว่า สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566 สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 8,103,317.16 บาท 
สหกรณ์มีหนี้สินรวม 727,447.31 บาท โดยสหกรณ์มีกำไรสุทธิ 371,020.85 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  
        แนะนำให้สหกรณ์ตรวจสอบวาระคณะกรรมการของสหกรณ์ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ    
อย่างเคร่งครัด และแนะนำการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์  
           2. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด นางสาวเมรินทร์  ปรีชาวัฒนาสกุล 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 
38 ,137,596.57 บาท ม ีหน ี ้ ส ิน  3 ,972,806.17 บาท สหกรณ ์ม ีกำไรส ุทธ ิ  948 ,323.92 บาท         
สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจเงินรับฝาก  
        แนะนำ เรื่องการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  

มติที่ประชุม รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ    
  นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า      

             5.1 การร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจำปี พ.ศ. 2566           
             ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดธาตุ ตำบลในเมือง 
อำเภอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งถึงประธานกรรมการ
สหกรณ์ทุกแห่ง รวมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งถึงผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2566 ให้เชิญชวนสหกรณ์ในการกำกับ ดูแล แนะนำ ส่งเสริมในพื้นที ่ ร่วมบริจาคจตุปัจจัย         
โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้  
 นางปารณีย์  ลมกิ ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าบุคลากรในสำนักงานฯ สามารถ            
ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ได้ และบุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมฯ ให้แจ้งรายชื่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป            

มติที่ประชุม มอบฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการ     

             5.2 การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น และผู้ตรวจการ
สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566    
             ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566  
เรื่อง หลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณ รายละเอียดดังนี้  
             1. นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จำแนกเป็น 2 สาขา  
                 1.1 สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น   
                 1.2 สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น   
             2. พนักงานราชการดีเด่น จำแนกเป็น 2 สาขา 
                 2.1 สาขาส่งเสริมงานสหกรณ์ดีเด่น  
                 2.2 สาขาสนับสนุนงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น   
             3. ผู้ตรวจการสหกรณ์ดีเด่น   

 นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น ทั้งด้าน
ส่งเสริม และสนับสนุน ในปีนี้ได้เพิ่มเติมด้านผู้ตรวจการสหกรณ์ ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจการที่ 2 
และ3 ได้กำหนดจะพิจารณาในวันที ่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์จ ังหวัดนครปฐม            
ขอให้ผู ้อำนวยการกลุ ่มงานวิชาการ/กลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาคัดเลือกในเบื ้องต้น พร้อมนำเสนอ        
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น และ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ดีเด่นของจังหวัด ให้ทันตามกำหนดเวลาด้วย 

มติที่ประชุม พิจารณาเสนอข้าราชการ 3 ราย ได้แก่ 
  1. นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
  2. นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
  3. นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  เพื่อจัดทำผลงานนำเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดคัดเลือก ทั้งนี้มอบฝ่ายเลขานุการ 
ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการฯ  
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             5.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  จำนวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
             1. ผลสำเร็จของการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  (กจส.) 
             2. ผลสำเร็จของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง (กจส.) 
             3. ประสิทธิภาพของการชำระบัญชี   (กบส.) 
             4. ผลสำเร็จของสหกรณ์ท่ีจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชี (กบส.) 
             5. ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   (กพส.) 
             6. ผลสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ ์ (กบส.) 
             7. การแนะนำสหกรณ์ให้จัดทำ Application เพ่ือให้สมาชิกตรวจสอบได้ (กตส.) 
             8. ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ    (ฝบท.) 
             ทั ้งนี้ ฝ่ายบริหารทั ่วไป ได้แจ้งเวียนคำอธิบายรายละเอียดตัวชี ้ว ัด (KPT Template)         
ให้กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566  

 นางปารณีย์  ลมกิ ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สอบถามว่าตัวชี ้ว ัดใดที ่คาดว่าไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ผู้รับผิดชอบแจ้งว่า ตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 คาดว่าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

             5.4 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ที่ 23/2566 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2566 เรื่อง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
             ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำคำสั่งจัดเวรของพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำหน่วยงาน 
สำหรับวันหยุดราชการ วันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ เป็นประจำทุกเดือน เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์
ราชการประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รับทราบและถือปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

             5.5 การปฏิบัติอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานราชการ 
             กรณีผู้มีหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ต้องการเปลี่ยนเวร ขอให้ทำหนังสือ
บันทึกขอเปลี ่ยนเวร เสนอสหกรณ์จ ังหวัด เพื ่อให้ได้ร ับการอนุญาตจากสหกรณ์จั งหวัดด้วยทุกครั้ง                 
ที่มีการเปลี่ยนเวร 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
     นางปารณีย์  ลมก่ิง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า  
              6.1  การเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ นอกจากการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลของสหกรณ์    
เพื่อนำไปแนะนำเพิ่มเติมแก่สหกรณ์แล้ว การแต่งกายก็เป็นเรื่องที่จำเป็น ขอให้แต่งกายให้สุภาพเหมาะสม      
กับสถานที่ นอกจากนี้ในการไปร่วมประชุมกับสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เคยมีหนังสือแจ้งกำชับไว้      
ห้ามรับเบี้ยประชุมจากสหกรณ์ เนื่องจากการไปปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอยู่แล้ว จึงขอให้พวกรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย รวมทั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม หากพบประเด็นปัญหา
ที่ส่งให้สหกรณ์อาจได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสำนักงาน ขอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมโทรแจ้งให้
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และสหกรณ์จังหวัดเพื่อรับทราบหลังเสร็จประชุมทันทีก่อนจะสรุปเป็นเอกสารเพิ่มเติม
ต่อไป จึงมอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ 
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1)  การเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์เพ่ือเข้าไปแนะนำ ติดตาม งดการรับเบี้ยประชุมทุกกรณ๊ 
  2)  หากพบประเด็นข้างต้นให้แจ้งผู้อำนวยการกลุ่มฯ และสหกรณ์จังหวัดตามลำดับโดยเร็ว     

              6.2  จากที ่ม ีคำสั ่งมอบหมายเจ้าหน้าที ่อยู ่เวรสำนักงานทั ้งกลางวันและกลางคืน             
ที ่ผ่านมายังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ขอเปลี ่ยนหรือสับเปลี ่ยนเวร ประกอบกับเมื ่อวันที ่ 3 กรกฎาคม 2566       
ได้รับแจ้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัย ว่าช่วงเวลา 22.30 น. มีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในบริเวณ
สำนักงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมไปแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งให้จัดทำบันทึกเสนอเหตุการณ์ตามลำดับ
ชั้นแล้ว  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของสำนักงาน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
นอกจากนี้หลังเลิกงาน ขอให้ดูแลการปิดประตู หน้าต่างให้เรียบร้อย หากเจ้าหน้าที่ท่านใดต้องการอยู่เกิน   
เวลาทำการให้ทำเรื่องขออนุญาต 

มติที่ประชุม 1)  รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  2)  ฝ่ายบริหารทั ่วไป แจ้งผู ้ที ่เกี ่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งที ่มอบหมาย หากประสงค์
สับเปลี่ยนการอยู่เวรให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และดูแลอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัย 
              6.3  เนื่องจากปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ได้ปิดบัญชีและประชุมใหญ่แล้ว    
เพื่อให้การจัดทำผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานโดยเร็ว จึงขอให้กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ เริ ่มสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ด้วย เพราะเมื ่อถึงสิ ้นปีงบประมาณจะได้เริ ่มการจัดทำ           
เล่มรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพโดยเร็ว 

มติที่ประชุม มอบกลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สรุปผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้แล้ว
เสณ้จเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณแล้วสามารถจัดส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป รวบรวมสรุปทำเล่มรายงานประจำปีของ
สำนักงานต่อไป  

              6.4  ปัจจุบันสำนักงานมีน้องใหม่ ๆ จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้น้อง ๆ เหล่านี้มีองค์ความรู้
เพื ่อเข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดจึงต้องการให้มีการเรียนรู ้งานต่าง ๆ จากพี ่ ๆ ที ่มี
ประสบการณ์จากการทำงานมาแล้ว เสียสละเวลาในช่วงเช้าหรือเวลาที่สะดวกสอนในแต่ละด้านด้วย    

มติที่ประชุม มอบผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านโดยเฉพาะผู้อำนวยการของแต่ละกลุ่มงาน สอนงานหรือให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ โดยนัดหมายเวลาตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้ทราบด้วย 

             6.5  การประชุมครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566       

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

                 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 
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สุชาดา  เงินวิลัย 
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นักจัดการงานทั่วไป 
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